

CHỈ THỊ

**về đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu,
học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng**

Thời gian qua, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung và phương thức triển khai, học tập, quán triệt được quan tâm đổi mới, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện chặt chẽ, khoa học, thiết thực. Kết hợp hài hòa giữa các hình thức báo cáo trực tiếp, trực tuyến và tuyên truyền miệng. Đối tượng học tập, quán triệt và tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng được mở rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố theo đúng quy định. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới ở một vài cấp ủy chưa kịp thời; một số nơi, bí thư cấp ủy chưa quan tâm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện; phương pháp truyền đạt có mặt chưa đạt hiệu quả, chất lượng thảo luận chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc học tập, quán triệt chưa chặt chẽ, nhất là đối với hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là một trong những nội dung đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

2- Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ trong học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc chủ trì và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

3- Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, quy trình tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy định; tăng cường nghiên cứu, thảo luận, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết theo quy định.

4- Thực hiện nghiêm các quy định về học tập lý luận chính trị; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhất là đối với hình thức trực tuyến. Quan tâm việc khảo sát, kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; xác định kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hàng năm theo quy định.

5- Vận dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng; mở rộng đối tượng tham gia học tập, quán triệt với nội dung và hình thức phù hợp cho từng đối tượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả và mức độ phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

6- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

7- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy một số nội dung trọng tâm sau:

- Nghiên cứu xây dựng Quy định về quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thành phố; quan tâm biên tập các tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền, đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng và đối tượng cụ thể; đổi mới hình thức tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; sơ kết, tổng kết, phổ biến rộng rãi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập, quán triệt nghị quyết để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ thành phố.

- Chú trọng rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố; nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp ủy các cấp và tuyên truyền viên cơ sở; phân công báo cáo viên tại các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp thành phố, đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; nội dung triển khai, quán triệt được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt, dễ thực hiện, có liên hệ với tình hình thực tế của thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời đăng tải các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng sau khi ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định; mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phân tích, luận giải những vấn đề trọng tâm, cơ bản, cốt lõi; tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo diễn đàn rộng rãi tập hợp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý đối với việc triển khai thực hiện, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết đúng quy định.

Chỉ thị này được triển khai đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu